



ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่ง
อำนวยการทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน
หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภท
อำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

จำนวน ๑๕ ราย

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายไกรสิงห์ ชูดี	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน
๒	ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาสนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น
๓	นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ)	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร
๔	นายจรรูวัตต์ แต่กุล	นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๕	นายชนาตลย์ สัตถธณภัทร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ด้านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๖	นางชนกานต์ สมิตะสิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
๗	นายถาวร ธรรมกรณ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๘	นางทิตติยา ธาณี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี
๙	นายธรรมรัตน์ ทองมี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๑๐	นายธีรภัทร เข้มทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑๑	นายพิพัฒน์ พิบุลย์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติงานที่สำนักนิติการ ไปปฏิบัติราชการที่ กองการยาง)
๑๒	นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืช)
๑๓	นางสนธิพิมพ์ สิมมาทัน	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔	นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช)
๑๕	นางให้พร กิตติกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

